

# การประเมินความเสียงการทุจริต

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร  
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส



ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์	มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเฉลี่ย				การควบคุม/ระเบียบของ	การตรวจพบ/ผลกระทบ/การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/การทุจริต	แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม/การดำเนินงาน
				ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง				
จำนวนผลการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ	จำนวนผลการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ	จำนวนผลการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกตรวจสถานสถานที่ที่มีการมาขออนุญาตก่อสร้างให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งผู้ขออนุญาตนำมาเพิ่มเติม ๓. หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับผลประโยชน์จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	✓				พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร	การตรวจพบ/ผลกระทบ/การทุจริต	แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม/การดำเนินงาน	



ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณื ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การใช้อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตน	การไม่รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ การใช้อำนาจหน้าที่ไม่ โปร่งใส ไม่เป็น ธรรม การเลือก ปฏิบัติ	ประกาศ คณะกรรมการ มาตรฐานการ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรม พนักงาน ส่วนท้องถิ่น		✓				จัดทำประกาศ องค์กรบริหารส่วนตำบลีตราว่า ด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น	ชี้แจงการ พนักงานจ้าง สุจริต ปฏิบัติงาน สุจริต ปฏิบัติงานเพื่อ รักษาจริยธรรม



ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก		
<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ</p> <p>กำหนดคุณสมบัติและราคาากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะ</p> <p>กรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผล</p> <p>ประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกราคา หรือผู้ประกอบ การด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน</p>	<p>๑. การเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบกร รายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. ขาดความ ตระหนักในความ เสี่ยงการทุจริต</p>	<p>พระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหาร พัสดุ</p> <p>ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>			✓		<p>กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ</p> <p>- แต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องที่ปรึกษาตาม TOR</p> <p>- ทำหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ ผลการะทบจากการทุจริต และบทลงโทษ</p> <p>กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ ความสามารถตามที่ต้องการ/จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ ทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน</p> <p>- จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการ รับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ราชการ</p>	ไม่ปรากฏร่อง ร่องเรียนการ จัดซื้อจัดจ้าง





